



## สภาเภสัชกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคาร 6 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2590-1877, 0-2591-8298 โทรสาร 0-2590-2439  
www.pharmacycouncil.org email : pharthetai@pharmacycouncil.org

### ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่ ๔ /๒๕๕๕

เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม

.....

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ได้พิจารณาจัดทำโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปีขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ ๒๐๐ (๒/๒๕๕๕) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อใช้กับหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองจากสภาเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป และหากสถาบันประสงค์จะใช้เกณฑ์นี้ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ก็สามารถใช้ได้โดยอนุโลม สำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (clerkship) ภาคสาขาหลัก ให้มีการกำหนดรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม ที่ได้มีการประกาศแล้วตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๑๗/๒๕๕๔ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม

ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการประกาศโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี เพื่อใช้ในการจัดการ และการประเมินเพื่อการขอรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

(นางธิดา นิงสานนท์)

นายกสภาเภสัชกรรม

ตารางที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี

หมวดวิชาหลัก	หมวดวิชาย่อย	เกณฑ์
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร		ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป	ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา	มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ	ครอบคลุมสาระที่เป็นพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพเฉพาะแต่ละด้านจำนวนหน่วย กิตรวม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๑๔๔ หน่วยกิต โดยจะต้องมี โครงการพิเศษของนิสิต/นักศึกษา (senior project) ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต	
	ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของร่างกาย และจิตใจมนุษย์ สาเหตุและกลไกการเกิด โรค พยาธิสภาพ พยาธิสรีรวิทยาของโรค แนวทางการศึกษาและการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ	มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
	ระดับวิชาชีพ ประกอบด้วยรายวิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ (ซึ่งอาจเป็นรายวิชาบังคับ หรืออยู่ในกลุ่ม วิชาชีพเลือกของแต่ละสาขา/สาย) โดย แบ่งเป็น	จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๔ หน่วย
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์</li> </ul>	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ จำนวนหน่วยกิตระดับวิชาชีพ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กลุ่มวิชาด้านผู้ป่วย</li> </ul>	จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของ จำนวนหน่วยกิตระดับวิชาชีพ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กลุ่มวิชาด้านเภสัชศาสตร์สังคมและ การบริหารเภสัชกิจ</li> </ul>	จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๒ ของ จำนวนหน่วยกิตระดับวิชาชีพ

หมวดวิชาหลัก	หมวดวิชาย่อย	เกณฑ์
	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายวิชาชีพเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มวิชา ด้านที่เป็นสาขาหลักของแต่ละ หลักสูตร</li> </ul>	จำนวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ ข้างต้นสำหรับกลุ่มวิชาในด้านนั้น ส่งผลให้จำนวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชา เฉพาะด้านที่เป็นสาขาหลัก รวม ทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิต หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๗ ของจำนวนหน่วยกิต ระดับ วิชาชีพ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ</li> </ul>	
	การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ	ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ชั่วโมง โดยฝึกทั้ง โรงพยาบาล และร้านยา แห่งละไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง และคิดเป็น จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
	การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขา หลัก <sup>๓</sup>	ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ชั่วโมง โดยคิด เป็นจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๘ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี		ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

หมายเหตุ: <sup>๓</sup> สำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (clerkship) ภาคสาขาหลัก ให้มีการกำหนดรายวิชาฝึก  
ปฏิบัติงานวิชาชีพที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ สถานะสัทธิกรรม ที่ได้มีการ  
ประกาศแล้ว